

BẠCH ĐĂNG

Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017

Từ vùng đất ven đê xa trung tâm huyện, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Bạch Đằng (Đông Hưng) hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), phấn đấu về đích năm 2017.



Đoạn đê tả Trà Lý, địa phận xã Bạch Đằng được đầu tư cứng hóa mặt đê.

Đi trên những con đường trải dài rộng rãi, bằng phẳng từ thôn đến xã, từ trong khu dân cư ra đến ngoài cánh đồng của xã Bạch Đằng, chúng tôi cảm nhận rõ

diện mạo NTM đang dần hiện hữu nơi đây. Có được kết quả như ngày hôm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách

thức. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã: Khó khăn chủ yếu là do địa phương xa trung tâm huyện, giao thông không thuận tiện, không có công ty, xí nghiệp, đơn thuần chỉ

là xã thuần nông, thu nhập của người dân thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay địa phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM. 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Tuy nhiên, các tiêu chí này đều đã thực hiện được nhiều tiểu mục. Đến nay, toàn xã đã thi công được 0,8km đường trục thôn và 8,2km đường nhánh cấp I trục thôn (đạt 100% quy hoạch); 3,1/3,9km đường trục xã; 4,1/7,5km giao thông nội đồng trục chính (ngoài ra đã xây be bờ đắp cát được 1,2km). Ngoài ra, địa phương đã thi công 3,7/6,9km kênh cấp I loại 3. Tổng kinh phí xây dựng NTM đến nay gần 47 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu về đích NTM năm 2017, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ nội dung công việc cần triển khai thực hiện cũng như giải pháp huy

động các nguồn lực. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, triển khai xây dựng mới nhà văn hóa xã, khu xử lý rác thải tập trung và xây tường bảo vệ sân thể thao.

Song song với việc tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã còn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; đưa cây ngô, khoai lang, bí đao vào sản xuất hàng hóa, cây dược liệu (cây ngưu tất) vào sản xuất bước đầu cho thu nhập khá. Một số hộ cấy lúa kém hiệu quả đã chuyển sang trồng màu cho thu nhập gấp 2 - 3 lần cấy lúa. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên có tay nghề đi làm tại công ty may của xã Hồng Châu và các doanh nghiệp trong tỉnh; đồng thời, khuyến khích du nhập nghề tiểu thủ công nghiệp về địa phương, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững. Từ những chủ trương, giải

pháp đúng đến hiệu quả trong triển khai thực hiện, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,48%. Bên cạnh những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa của người dân Bạch Đằng cũng không ngừng được nâng cao. Các khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước xây dựng nếp sống văn hóa. Việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội được thực hiện theo Quyết định số 17 của UBND tỉnh. Công tác quản lý nghĩa trang có nhiều tiến bộ, cả hai nghĩa trang trong xã đều thực hiện xây mộ theo hướng phân lô, thống nhất quy cách theo quy định chung. Ý thức, trách nhiệm công đồng của người dân ngày càng được nâng cao. Vừa qua, 30 hộ vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã đã tự thu dỡ, không có trường hợp tái vi phạm.

Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm nay, Bạch Đằng cần nguồn kinh phí để thực hiện các tiểu mục còn lại khoảng gần 12 tỷ đồng. Xã sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, đồng thời chủ động, sáng tạo triển khai các biện pháp huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với ngân sách xã và kinh phí đóng góp của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí.

ĐÀO QUYN

TIỀN HẢI

Xây dựng nhà ở cho người có công

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Hải, trong tổng số 83 nhà ở cho người có công được UBND tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa thuộc nhóm ưu tiên 1 với số tiền gần 3 tỷ đồng, tính đến hết tháng 5/2017, toàn huyện đã khởi công và đưa vào sử dụng 62 nhà (đạt 74,7% chỉ tiêu kế hoạch giao). Mục tiêu đến ngày 20/7 huyện sẽ khởi công xây mới và sửa chữa 21 nhà còn lại.

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THỤY

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 10,29%

Sáu tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt 8.294,57 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2016.

Huyện phấn đấu giá trị sản xuất năm 2017 đạt 14.381,8 tỷ đồng, tăng 16,04% so với năm 2016. Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Thái Thụy tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh khai thác và nuôi trồng thủy sản, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn trên địa bàn từng bước hoàn thiện và hoạt động hiệu quả như như máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2; nhà máy sản xuất giấy, dếp da xuất khẩu (cụm công nghiệp Mỹ Xuyên)... Đồng thời, thực hiện tốt công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm...

TRẦN TUẤN

ĐÔNG HƯNG

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017



Cống Hộ, xã Đông Dương (Đông Hưng) sẵn sàng tiêu úng khi có mưa, bão.

Sáng ngày 15/6, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thời gian qua, Đông Hưng đã chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đến ngày 14/6, toàn huyện đã chuẩn bị 4.945,9m³ đá học, 60.000 bao nilon, 200 rọ thép, 100,3m³ đá dăm, 1.382m² vải lọc, 5.300m³ đất dự trữ. Các xã, thị trấn cũng đã chuẩn bị xong vật tư, nhân lực theo đúng chỉ đạo của huyện. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn hộ đê và các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; tập huấn kỹ thuật bồi, lặn tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng tham gia hộ đê của 10 xã ven đê; tổ chức kiểm tra kết quả chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng, chống lụt bão tại các xã, thị trấn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

THU HIỀN

C

húng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Vũ Văn Nguyễn ở thôn Phúc Duyên đúng lúc cán bộ, hội viên Hội CCB xã đang cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sử dụng vốn vay, cách đầu tư sản xuất hiệu quả. Những năm trước đây, gia đình ông Nguyễn làm nghề dệt truyền thống nhưng chủ yếu sử dụng máy dệt thủ công, năng suất lao động thấp, giá trị thu nhập cũng không cao. Năm 2012, gia đình ông được Hội CCB xã Văn Lang bình xét cho vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà. CCB Vũ Văn Nguyễn chia sẻ: Từ nguồn vốn vay tín chấp cộng thêm tiền tích góp và vay mượn của họ hàng, gia đình, tôi đầu tư 4 máy dệt tự chế công nghiệp trị giá hơn 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời số lượng các đơn hàng. Nhờ đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, năng suất hiện nay đạt hơn 360.000 sản phẩm/năm. Từ chi phí đầu tư, lợi nhuận gia đình thu về từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Bà Bùi Thị Túy, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Khu cho biết:

VĂN LANG

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín chấp

Những năm qua, hoạt động ủy thác, tín chấp vay vốn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Hội Cựu chiến binh xã Văn Lang (Hưng Hà) đã giúp nhiều hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.



Mô hình sản xuất của gia đình cựu chiến binh Vũ Văn Nguyễn.

Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Khu hiện do Hội CCB xã Văn Lang trực tiếp quản lý. CCB khi có nhu cầu vay vốn tín chấp thông qua Hội

CCB xã cần làm đơn gửi Ban xóa đói giảm nghèo xã để xét duyệt; đăng ký làm thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện sinh

hoạt định kỳ, hàng tháng trả nợ, trả lãi đúng hạn. Thành viên trong tổ được bảo đảm quyền lợi của người vay tín chấp, được tham gia các

lớp tập huấn, học tập, trao đổi kỹ năng thoát nghèo nên ngày càng có nhiều hội viên đăng ký tham gia.

Theo ông Bùi Đức Hào, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Lang: Hội CCB xã Văn Lang hiện có 403 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, sử dụng vốn tín chấp hiệu quả, Hội đã phối hợp với Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hàng năm tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới cho 100% hội viên CCB. Tính đến ngày 31/3/2017, dư nợ vốn vay giữa Hội CCB xã Văn Lang với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà đạt hơn 1,1 tỷ đồng, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Bảo đảm công bằng, Hội CCB xã chủ động nắm bắt hoàn cảnh đời sống, nguyện vọng vay vốn của hội viên, chủ động

lập danh sách để bình xét đối tượng được vay vốn; để xuất với Ban xóa đói giảm nghèo xã tăng mức cho vay tín chấp đối với hội viên có nhu cầu vay nhiều vốn để mở rộng sản xuất. Hoạt động giám sát diễn ra hàng tháng, hàng quý theo hình thức giám sát từ xa hoặc qua các kênh kiểm tra trực tiếp, gián tiếp các hộ vay vốn, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp hội viên yên tâm sản xuất.

Ông Lộ Văn Dẫn, Chủ tịch UBND xã Văn Lang đánh giá: Nguồn vốn vay tín chấp do Hội CCB xã Văn Lang quản lý là một trong những nguồn vốn hoạt động tích cực, hiệu quả. Thời gian tới, Ban xóa đói giảm nghèo xã tiếp tục phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng các thành viên như Hội CCB xã, Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục bình xét hộ nghèo để cho vay, ưu tiên hộ nghèo còn tuổi, sức khỏe để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các đoàn thể thực hiện rà soát chính xác hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, trên cơ sở đó phân bổ nguồn vốn đến các tổ tiết kiệm và vay vốn một cách hợp lý, bảo đảm hiệu quả.

TIẾN ĐẠT

KIẾN XƯƠNG

Phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Kiến Xương có 3 con sông lớn chảy qua và hệ thống sông, ngòi, ao, hồ dày đặc. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp phát triển song lại tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, nhất là đối với trẻ em vào mỗi dịp hè. Để bảo vệ an toàn cho trẻ, huyện đang huy động mọi nguồn lực chủ động phòng tránh, đề phòng những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra.

Cứ vào dịp học sinh nghỉ hè, chị Phạm Thị Nhiên, thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân (Kiến Xương) lại lo lắng đưa con trai bị tai nạn đuối nước hoặc mắc phải tệ nạn xã hội. Do cả hai vợ chồng đều lo làm ăn nên không có nhiều thời gian quản lý con mình

ở nhà. Chị Nhiên chia sẻ: Học sinh ở nông thôn được nghỉ hè không biết chơi ở đâu. Để chúng lang thang chơi ngoài đường thì sợ tai nạn giao thông; chơi điện tử rồi sinh nghiện; mùa nóng, chúng rất thích đi tắm, bơi ở sông, hồ, ao nên lúc nào cũng nơm nớp lo bị tai nạn đuối nước.

Lo lắng của chị Nhiên cũng là nỗi niềm của nhiều bậc phụ huynh khác có con nhỏ trong dịp hè. Thời gian qua, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc quản lý và bảo vệ trẻ em khỏi bị tai nạn đuối nước; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, cơ quan chức năng nâng cao trách

nhiệm giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Ông Nguyễn Anh Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương cho biết: Ngành Giáo dục huyện đã xây dựng mô hình trường học an toàn, trong đó huy động giáo viên thể dục ở các trường tiểu học và THCS tổ chức dạy bơi và THCS tổ chức dạy bơi cho thanh thiếu nhi vào dịp hè. Ông Lại Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Bình cho biết: Chính quyền địa phương rất lo ngại tình trạng trẻ em bị đuối nước, vì

vậy, cứ vào dịp hè, cùng với việc tuyên truyền các bậc phụ huynh tăng cường quản lý con em mình, địa phương chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu.

Nhiều địa phương ở Kiến Xương đã làm tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng bể bơi bảo đảm chất lượng, an toàn phục vụ trẻ em vui chơi và dạy bơi cho thanh thiếu nhi. Tiêu biểu như thị trấn Thanh Nê, xã Hòa Bình và xã Thanh Tân, bằng nguồn xã hội hóa đã huy động được gần 7 tỷ đồng đầu tư lắp đặt, xây dựng bể bơi và mô hình dạy bơi cho học sinh. Ông Nguyễn Đức Toàn, thôn Việt Hưng, xã Hòa Bình chia sẻ:

Được các cấp chính quyền tạo điều kiện, gia đình đã đầu tư hệ thống bể bơi đạt tiêu chuẩn quốc gia phục vụ nhu cầu bơi của nhân dân và trẻ em. Tôi cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền, vận động học sinh tham gia lớp học bơi do các chuyên viên có chuyên môn hướng dẫn; đến nay đã mở được một lớp cho 30 cháu từ 8 đến 16 tuổi của địa phương. Năm 2017, chúng tôi sẽ mở 4 lớp dạy bơi cho khoảng 200 học sinh. Còn với người dân xã Thanh Tân, thì khi địa phương đưa bể bơi công viên trong tam xã vào hoạt động, các bậc phụ huynh thực sự phấn khởi. Chị Phạm Thị Nhiên, thôn An Cơ Bắc cho biết: Năm nay, tôi thực sự yên tâm vì con mình có nơi vui chơi trong dịp nghỉ hè và cháu còn được hướng dẫn dạy bơi nữa. Đó là sân chơi bổ ích giúp cho các cháu rèn luyện sức khỏe trước khi bước vào năm học mới và tránh bị tai nạn đuối nước.

Chủ động phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, thời gian qua, Kiến Xương đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng; huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bơi; đào tạo

đội ngũ hướng dẫn viên bơi và xây dựng nội dung, giáo án, chương trình dạy bơi ở các trường học và cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu:

giai đoạn 2017 - 2020 toàn huyện có 50% trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 15 tuổi biết bơi và đến năm 2025 có trên 80% trẻ em biết bơi; trong đó, 90% học sinh THCS và 70% học sinh tiểu học thành thạo về bơi lội.

KHẮC ĐUẤN



Trẻ em ở Thanh Tân (Kiến Xương) được học bơi trong bể bơi đạt chuẩn quốc gia.